

Số: /STP-XDPBPL

Đồng Nai, ngày tháng 02 năm 2021

V/v không tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021

Kính gửi: Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây viết tắt là Hội đồng) dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 trong tháng 02 năm 2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1683/UBND-KGVX ngày 18 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hạn chế các hoạt động tập trung đông người nên Sở Tư pháp không tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng như thời gian dự kiến.

Để đảm bảo triển khai kịp thời các nhiệm vụ của các Ủy viên Hội đồng trong năm 2021, thống nhất đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, phát huy vai trò của các Ủy viên Hội đồng, Sở Tư pháp gửi các Ủy viên Hội đồng Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2020, một số nội dung tham luận của các Ủy viên và đề nghị các Ủy viên Hội đồng quan tâm, phối hợp thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vực được giao quản lý bằng hình thức phù hợp với phương châm lấy người dân làm trung tâm, hướng về cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến; xem phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Đồng thời kịp thời tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị các văn bản pháp luật mới, các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận.

2. Các Ủy viên Hội đồng được giao chủ trì tham mưu thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 tập trung tham mưu thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch, tham mưu việc tổng kết thực hiện Chương trình bằng hình thức phù hợp.

3. Quan tâm thực hiện các Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã ký với các cơ quan, đơn vị; giữa các Ủy viên Hội đồng, phát huy hiệu quả vai trò của Ủy viên Hội đồng và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 671/KH-UBND và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2021.

4. Phát động cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”, Cuộc thi thiết kế poster tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cộng tác viết tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật đăng trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai, Bản tin Tư pháp. Các Ủy viên Hội đồng được giao nhiệm vụ cụ thể trong các Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

5. Triển khai đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được giao trong các Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2021; đề xuất những mô hình hay, giải pháp hiệu quả (nếu có) nhằm nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung và hoạt động của Hội đồng nói riêng.

Sở Tư pháp đề nghị các Ủy viên Hội đồng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện sau khi Kế hoạch hoạt động của Hội đồng được ban hành và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng và năm theo quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, giải quyết.

Đề nghị các Ủy viên Hội đồng truy cập Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ <http://pbgdpl.dongnai.gov.vn> mục Thông tin chỉ đạo, điều hành hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ <http://stp.dongnai.gov.vn> mục Văn bản chỉ đạo, điều hành để tải nội dung Báo cáo và các tham luận.

Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, XDPBPL.

(Hoa-CV)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Quang Tuấn